



๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
อ้างถึง คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ และอำเภอแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ เช่น ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาดหรือลิฟต์ ราวจับ
บันได ที่จอดรถ ราวจับห้องน้ำ โดยรวมถึงพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรืออาจมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคน
พิการ เป็นต้น

๒. การจัดกิจกรรมในทางสังคมเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าร่วมหรือแสดงความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองได้ เช่น การจัดงานหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อให้คนพิการ
สามารถเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมได้อย่างสะดวก มีสถานที่จัดงานหรือกิจการที่เหมาะสม มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเพื่อให้คนพิการทราบและเข้าใจ รวมไปถึงการบริการรถสาธารณะ
รับ - ส่ง สำหรับคนพิการที่จะเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมในราคาที่เหมาะสมหรือไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชื่นเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗